

# ผ่านที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๒๘๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑) กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง วัน ๑๔ ตุลาคม ประชาธิปไตย

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๕/๑๙๕๖๑  
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ให้อำนาจ ๑๔ ตุลาคม เป็นวัน  
ประชาธิปไตย ตามมติคณะรัฐมนตรี ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติว่า  
โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้อำนาจ ๑๔ ตุลาคม  
เป็นวันประชาธิปไตย โดยเห็นชอบให้อำนาจ ๑๔ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ  
แต่มีให้เป็นวันหยุดราชการประจำปี สำหรับการกำหนดชื่อวันดังกล่าวมอบให้รองนายกรัฐมนตรี  
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับไปหารือร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อพิจารณา  
กำหนดชื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “วันประชาธิปไตย”  
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่สับสนคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพัฒนาการของระบอบการปกครอง  
แบบประชาธิปไตยของประเทศที่ได้มีมาก่อนหน้านี้ รวมทั้งได้มีการกำหนดวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ  
เรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วหลายวัน ดังนั้น เมื่อยังไม่ได้ข้อยุติที่สอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับการกำหนดชื่อ  
วันดังกล่าว รวมทั้งการกำหนดชื่อวันสำคัญของชาตินี้เป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยตรง  
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันสำคัญของชาติ ทั้งที่เป็นวันหยุดราชการ  
และที่ไม่เป็นวันหยุดราชการ ตลอดจนการกำหนดวันสำคัญของส่วนราชการต่าง ๆ มาโดยตลอด  
และคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ  
โดยการกำหนดชื่อวันสำคัญที่ผ่านมา นั้น สามารถแยกแยะกรณีการกำหนดเป็นวันสำคัญหลายกรณี เช่น

๑. กำหนดให้ตรงกับเหตุการณ์จริง ๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช วันเฉลิม  
พระชนมพรรษา เป็นต้น

๒. กำหนดเป็นสัญลักษณ์แทนเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่เหตุการณ์จริง ๆ เช่น  
วันสตรีไทย วันอนุรักษ์มรดกไทย วันครอบครัว และวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

/๓. . . .

๓. ... กำหนดค่าลงท้ายวันด้วยคำว่าไทย หรือแห่งชาติ เช่น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันกองทัพไทย และวันประมงแห่งชาติ เป็นต้น

๔. กำหนดชื่อเป็นคำนาม เช่น วันเด็ก และวันครู เป็นต้น

๕. กำหนดชื่อโดยใช้คำกริยาต่าง ๆ เช่น วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ วันคุ้มครองสัตว์ป่า วันรักต้นไม้แห่งชาติวันรณรงค์สำรวจและสร้างภาชนะเก็บน้ำ วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟฟ้า เป็นต้น

จึงขอให้รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) รับเรื่องนี้กลับไปพิจารณาพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ทุกท่าน เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกครั้งหนึ่งให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยอาจกำหนดเป็นชื่ออื่นใดก็ได้ เช่น วันพลังประชาธิปไตย วันวิถีประชาธิปไตย วันรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย วันเจตนาธรรมประชาธิปไตย วันสืบทอดประชาธิปไตย วันวีรชนประชาธิปไตย วันเหตุการณ์ประชาธิปไตย วันสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยด่วนต่อไป

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฯ) ได้ร่วมกันพิจารณากับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้หารือกับรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายแล้วมีความเห็นตรงกันว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญยิ่งต่อพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทย ที่ประชาชนจำนวนมากได้มาร่วมแสดงพลังเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพและประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จนประสบความสำเร็จ และพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยให้รุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน สมควรแก่การยกย่องเชิดชู ดังนั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์การเมืองในระบอบประชาธิปไตย และสำนึกตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของพลเมืองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

/ให้สมบูรณ์ ...

